

# Tưng bừng Ngày chạy Olympic VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2017 Ở QUẢNG BÌNH

VĂN TUYNH

Nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong toàn quốc tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

Bám sát tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức phát động Ngày chạy Olympic tại địa phương mình. Thông qua lễ phát động này nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia Ngày chạy Olympic, để xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết

toàn dân và kêu gọi mỗi người dân tự chọn cho mình một môn thể thao để tập luyện và tự tạo cho mình thói quen vận động thường xuyên, liên tục không ngừng nâng cao sức khỏe, vì mục tiêu mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là làm cho cả nước mạnh khỏe.

Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017, cùng với cả nước, tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 đã được tiến hành tổ chức đồng loạt vào lúc 7 giờ ngày 26/3/2017 tại địa bàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Một số địa phương đã kết hợp việc tổ chức phát động Ngày chạy Olympic kết hợp với Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở. Sau buổi lễ phát động, các địa phương cũng đã tiến hành tổ chức thi đấu các môn trong chương trình đại hội, các hoạt động thi đấu thể thao tạo được không khí thi đua, phấn khởi ở hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Kế thừa và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lý tưởng cao đẹp của phong trào Olympic hiện đại, việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hành động thiết thực nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua tổ chức Ngày chạy Olympic đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ngành và toàn xã hội về vai trò và tầm quan trọng của tập luyện thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe của nhân dân, góp phần tích cực vào việc phát triển toàn diện của con người. Theo số liệu báo cáo

## Thể dục - Thể thao

của các địa phương toàn tỉnh có 146/159 xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic chiếm 91% với gần 80.000 người hưởng ứng tham gia, trong đó có 3 địa phương tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic quy mô cấp huyện, thị xã, thành phố gồm huyện Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới và huyện Tuyên Hóa với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương, cùng đông đảo cán bộ CNVC và người lao động của các cơ quan, đơn vị, học sinh, thanh thiếu niên, nhân dân cư trú trên địa bàn.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 đã diễn ra thành công ở hầu khắp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, với sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự tích cực hưởng ứng của đông đảo các đối tượng nông dân, phụ nữ, thanh niên, trí thức, lao động và học sinh, sinh viên đã tạo ra một không khí sôi động. Các địa phương đã huy động tối đa lực lượng tham gia theo đúng kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 cũng được các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh đến từng khu dân cư, thôn, bản.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức Ngày chạy Olympic, thì ở một số địa phương trên địa bàn toàn tỉnh do điều kiện còn khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội nên nguồn kinh phí để tổ chức lễ phát động ở các địa phương còn hạn hẹp. Công tác chỉ đạo tại một số nơi nhất là vùng sâu, vùng xa thiếu quyết liệt, chưa sâu sát. Trên địa bàn toàn tỉnh còn 13 xã, phường, thị trấn không tổ chức Lễ phát động.



*Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức tại huyện Tuyên Hóa. Ảnh: P.V*

Trong thời gian tới, để Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh đạt được thành công hơn nữa, thì công tác tổ chức cần chú trọng đến nhiều vấn đề, mà quan trọng nhất đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền đối với công tác Thể dục thể thao. Các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần có sự quan tâm phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao. Phải xác định được Thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền các cấp, nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, phục vụ đắc lực cho công cuộc CNH - HĐH quê hương, đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc phát động, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương nhằm phát triển mạnh phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn ■

V.T